

THÔNG BÁO NỘI BỘ

Chịu trách nhiệm xuất bản

LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Biên tập

LÊ MINH THƯỢNG

TÔ NÀI NÃO

NGUYỄN THỊ AN DAO

Trình bày

NGUYỄN THỊ AN DAO

Ảnh bìa

(Tư liệu)

Trụ sở

247 Nguyễn Trung Trực,
thành phố Sóc Trăng
ĐT: 0299. 3620258

Email:

trungtambtgst@gmail.com

In tại Cty Cổ phần In Sóc Trăng,
số lượng 3.600 quyển, khổ 14 x 20 cm.

Giấy phép xuất bản

số 02/GP- STTTT do Sở TT-TT ST
cấp ngày 22-4-2015,

In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 - 2019

TRONG SỐ NÀY

***Xây dựng Đảng**

- Những bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. *BBT* 3

- Báo chí Sóc Trăng đã đóng góp tích cực, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. *Lâm Tấn Hòa* 7

- Chữa bệnh cuối nhiệm kỳ. *Theo TCTG* 12

***Học tập và làm theo Bác Hồ**

- Tình thương yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thiếu niên, nhi đồng. *Xuân Định* 18

***Thông tin sinh hoạt chi bộ**

Tin trong tỉnh

- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng tháng 5-2019 22

- Một số sự kiện nổi bật của tỉnh Sóc Trăng tháng 5-2019 27

- Định hướng tuyên truyền tháng 6-2019 34

Tin trong nước

- Một số kết quả chủ yếu của Hội nghị lần thứ 10, BCHTU Đảng khóa XII 35

- Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

- Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019	
Hoạt động đối ngoại - Tin thế giới	44
- Một số kết quả chủ yếu Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Triều	
- Một số kết quả chủ yếu Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế “Vành đai và con đường” lần thứ hai và sự tham gia tích cực của Việt Nam	
- Kết quả chuyển thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nepal	
- Một số tình hình Biển Đông đáng chú ý thời gian gần đây	
Văn bản mới	51
Quyết định 346/QĐ-BHXH, ngày 28-3-2019 ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.	
*Thực tiễn - Kinh nghiệm	
- Lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước.	
<i>Thanh Hiền</i>	53
- Huyện Mỹ Xuyên: Nêu cao tinh thần học tập và làm theo Bác.	
<i>Mai Khôi</i>	58
- Học theo Bác hết lòng phục vụ Nhân dân.	
<i>Kim Đồng</i>	62
- Cù Lao Dung: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Năm Dân vận chính quyền.	
<i>Trung Dũng</i>	
- Thị xã Ngã Năm: Tích cực phấn đấu “về đích” nông thôn mới.	
<i>Quốc Thiện</i>	64
- Tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.	
<i>Thiên Tường</i>	71
- Huyện Châu Thành: Tích cực quản lý, khai thác tốt nguồn thu ngân sách.	
<i>Thiện Hải</i>	74

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

NHỮNG BÀI HỌC QUA 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

50 năm qua, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một văn kiện hết sức quan trọng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Ôn lại lời căn dặn của Người và rút ra những bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam trong 50 năm thực hiện Di chúc là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi rọi lại mình, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy trí tuệ, nâng cao năng lực công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

***Bài học về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học cách mạng của Đảng** chiến chống Mỹ cứu nước “nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn” trong bản Di chúc của Bác đã truyền ngọn lửa niềm tin vào mỗi con người và tạo nên sức mạnh to lớn - sức mạnh của niềm tin, của ý chí cách mạng của toàn dân tộc Việt Nam tạo

nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử.

Trong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, chúng ta phải đối mặt với những yếu kém, bất cập của cơ chế hành chính, bao cấp, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chính trong hoàn cảnh đó, Đảng ta lại chứng tỏ bản lĩnh khoa học và cách mạng của mình bằng việc khởi xướng, tổ chức và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Tại Đại hội VI, Đảng ta đã “nhìn thẳng vào sự thật”, thực hiện tự phê bình và phê bình, nghiêm túc rút ra những bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam: “lấy dân làm gốc”, “tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan”, “đoàn kết toàn dân” phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

***Bài học về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng**

Trong Di chúc, Bác khẳng định: “*Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta*”. Việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nhân tố quyết định sự thành công trong mọi nhiệm vụ, “tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Nhờ đoàn kết, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhờ đoàn kết, thống nhất chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới thành công, thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng và

càng phải được xem là một chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng. Là đảng duy nhất cầm quyền, Đảng ta càng phải xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất, “giữ gìn sự đoàn kết và nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết của Đảng chính là tấm gương cho cả hệ thống chính trị và là nhân tố quyết định, bảo đảm đại đoàn kết toàn dân tộc.

***Bài học về thực hành dân chủ rộng rãi; thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình**

Để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất của Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta phải thực hành dân chủ thực sự. Nhờ dân chủ, Đảng ta đã khơi dậy, phát huy cao nhất trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. Nhờ dân chủ, trong Đảng đã khắc phục dần tình trạng bè

cánh, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, quan liêu, hách dịch của quyền, xa rời quần chúng. Thực hành dân chủ rộng rãi nghĩa là phải dân chủ thực sự, dân chủ thường xuyên, dân chủ từ trung ương đến cơ sở. Nhưng, dân chủ phải gắn với tập trung. Tập trung dân chủ là nguyên tắc sống còn và cũng là biện pháp tốt nhất để xây dựng Đảng ta...

Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đây là biện pháp tốt nhất để củng cố, phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

***Bài học về sự quan tâm đặc biệt sâu sắc tới thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước**

Đoàn viên, thanh niên là người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng.

BÁO CHÍ SÓC TRĂNG ĐÃ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC, ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG

LÂM TẤN HÒA

UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trong năm 2018, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực, quyết tâm đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế có bước phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng/năm. Sản xuất nông nghiệp ổn định. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy mạnh, có 40% xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 8,43%, hộ cận nghèo còn 12,14%. Chính trị, xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu... Đặc biệt, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện thường xuyên. Đạt được kết quả trên là do sự phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan truyền thông, báo chí trong tuyên truyền, vận động, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng, đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống xã hội.

Những hạt giống tốt sẽ nảy nở, vươn cao những mầm xanh cho đất nước, quê hương. Bác căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Công việc này “quan trọng” vì không ai khác ngoài các thế hệ thanh niên sẽ kế tục sự nghiệp cách mạng. Công việc này “cần thiết” vì tính cấp bách trước mắt cũng như sự nghiệp lâu dài; việc rèn luyện đạo đức cách mạng, việc xây dựng một thế hệ cách mạng đòi hỏi phải có thời gian của sự thử thách.

***Bài học về chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân**

Sự quan tâm tới nhân dân là bản phận, trách

nhiệm của Đảng, bởi lợi ích của Đảng không nằm ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Có như vậy, nhân dân mới có niềm tin vững chắc vào Đảng; một lòng một dạ đi theo Đảng để cuộc sống càng ngày càng hoàn thiện hơn.

***Bài học về tinh thần cống hiến cho lý tưởng cách mạng**

Khi nói về việc riêng trong bản Di chúc của mình, Bác “chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” cho Tổ quốc, cho cách mạng và cho nhân dân. Bác nhấn mạnh từ “phục vụ” nhằm nói rõ nhiệm vụ của người làm cách mạng là phải quên mình “phục vụ” Tổ quốc, nhân dân. Người cán bộ vừa là người lãnh đạo, vừa là người “đầy tớ” trung thành của nhân dân, không đòi hỏi một quyền lợi riêng cho mình, cống hiến trọn đời cho nhân dân, cho Tổ quốc.

BBT

Với trách nhiệm chính trị được giao, trong năm qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn thể hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động; xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy. Khi có những chủ trương, nghị quyết mới, các cơ quan báo chí thể hiện sự khẩn trương, nhanh nhạy, nghiêm túc, cùng vào cuộc với ban tuyên giáo các cấp. Năm qua, các nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng với nhiều vấn đề quan trọng về: “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”... đã được báo chí lựa chọn, chất lọc những nội dung cụ thể trong từng nghị quyết và chuyển tải chúng một cách khá sinh động, thiết thực.

Báo Sóc Trăng (báo in và

báo điện tử), Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng không ngừng đổi mới về hình thức tuyên truyền; phát huy lợi thế về công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện để nâng cao chất lượng thông tin; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục như: “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, “Xây dựng Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...; tuyên truyền những tấm gương điển hình của tập thể, cá nhân, những mô hình tiêu biểu đã góp phần tạo ra sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài ra, các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh còn đưa tin, có nhiều bài viết về kết quả thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy trên nhiều lĩnh vực như: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch, xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Đặc biệt, Ban Tuyên giáo, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình còn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và triển khai Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng

Báo Sóc Trăng, Đề án Nâng cao chất lượng chương trình tiếng Khmer (STV2), đã từng bước thay đổi về hình thức và nội dung tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức thường xuyên các cuộc thi sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật; các cuộc thi nhiếp ảnh, trưng bày, triển lãm ảnh thời sự với các đề tài ca ngợi Đảng, Bác Hồ, gương người tốt việc tốt, những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của địa phương... Tạp chí Văn nghệ Sóc Trăng xuất bản đúng định kỳ, có nhiều thông tin, bài viết mới của hội viên, trong đó có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học - nghệ thuật và giáo dục.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; thường xuyên củng cố đội ngũ cán bộ, hội

viên; tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Hội cùng với Ban Tuyên giáo tổ chức và trực tiếp vận động, tuyên truyền hội viên tham gia Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng toàn quốc) và Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật chủ đề về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Hội còn quan tâm chăm lo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, khó khăn, thách thức ngày càng nhiều thêm, nhất là các thế lực thù địch luôn lợi dụng những chủ trương, nghị quyết của Đảng ta để xuyên tạc, bịa đặt hòng làm lung lay niềm tin của

nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; các trang tin điện tử và báo điện tử chạy theo yếu tố thương mại, đưa những thông tin thiếu kiểm duyệt, phiến diện, giật gân, câu khách... gây ảnh hưởng đến đời sống và tâm trạng xã hội. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng ngày càng nặng nề hơn. Chính vì vậy, trong thời gian tới báo chí tỉnh nhà cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, giáo dục, tuyên truyền hội viên của mình thông qua việc tạo điều kiện để hội viên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên tuyên truyền trong hội viên về Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Qua đó, nhằm giúp hội viên tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam; luôn vững vàng về

bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nói, viết và làm đúng tôn chỉ, mục đích, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng đề ra.

Thứ hai, năng động, sáng tạo, nhạy bén trong lựa chọn nội dung tuyên truyền và chuyển tải đến người xem, người nghe, người đọc sao cho thật súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng; đặc biệt là với những nội dung nhạy cảm, có tác động đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân thì phải tuyên truyền thật khéo léo chứ không vì ngại va chạm mà né tránh. Trong tuyên truyền phải chú trọng tuyên truyền đầy đủ, toàn diện, từ giai đoạn triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện đến phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nghị quyết; bao gồm cả việc phản ánh những tập thể, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc nghị quyết để rút kinh nghiệm cho những cá nhân và tập thể khác.

Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tạo sự

thống nhất trong Đảng để triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW), Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết Hội nghị BCHTW lần thứ 6, 7, 8 (khóa XII); Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 của BCHTW (khóa XII) “*Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCHTW*”; Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 1-3-2018 của Ban Bí thư “*Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn*”; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về “*việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị*”...

Thứ tư, trong tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cần chú trọng bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định những thành tựu to lớn, toàn diện

của sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; góp phần quan trọng vào công tác tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; thể hiện rõ nét hơn chức năng giám sát, phản biện.

Tin chắc rằng, với những thành quả đạt được của báo chí tỉnh nhà trong thời gian qua, cùng với tinh thần luôn nỗ lực, phấn đấu của 139 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam dày dặn kinh nghiệm của tỉnh, thì hoạt động của các cơ quan báo chí trong tỉnh sẽ ngày càng phát triển, nhất là trong công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết đi sâu hơn vào cuộc sống của nhân dân. □

CHỮA BỆNH “CUỐI NHIỆM KỲ”

Bệnh “cuối nhiệm kỳ” được nhắc đến rất nhiều kể từ khi Đảng ta có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bệnh được gọi bằng nhiều tên khác như: bệnh “hoàng hôn nhiệm kỳ”, “hội chứng tuổi 59”, bệnh “chuyến tàu vét cuối cùng”, bệnh “cuối đời”...

Từ “hoàng hôn nhiệm kỳ” hay “chuyến tàu vét cuối cùng” được dùng phổ biến hơn từ khi ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nói trong phiên chất vấn của Quốc hội sáng ngày 17-11-2015: “Một số quan chức Nhà nước thường tăng tốc tham nhũng cả về tần suất và cường độ vào thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ”, chạy đua nước rút để thực hiện những chuyến tàu vét cuối cùng”. Theo ông Lê Như Tiến “hoàng hôn nhiệm

kỳ” hay “chuyến tàu vét cuối cùng” biểu hiện ở rất nhiều góc độ như ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm, đề bạt cán bộ một cách vội vã mà đằng sau đó chắc chắn có những động cơ lợi ích nào đó. Kể đến là ký vội, phê duyệt vội những dự án lớn mà không thể triển khai ở nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ sau mới thực hiện thì chắc cũng có vụ lợi nhất định, hoặc tranh thủ vét nhiều tài sản công, đất công, nhà công...

Bệnh “cuối nhiệm kỳ” xuất phát từ bệnh “nhiệm kỳ”, vốn được biết đến phổ biến dưới tên gọi “tư duy nhiệm kỳ”. Người sớm nhắc

đến căn bệnh này là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI ngày 10-10-2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến “tư duy nhiệm kỳ” như lời nhắc nhở, cảnh báo đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên phải phòng, chống “tư duy nhiệm kỳ” theo nghĩa tiêu cực. Theo đó, “tư duy nhiệm kỳ” được hiểu là lối suy nghĩ, hành động không đúng, nhằm theo đuổi mục tiêu, lợi ích trước mắt trong ngắn hạn để thu lợi nhiều nhất cả về vật chất và tinh thần cho bản thân, cho nhóm lợi ích hoặc cho tập thể mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn chung của tập thể, cộng đồng, đất nước; hoặc do trình độ, năng lực hạn chế, thiếu thông tin, không nắm chắc tình hình dẫn đến nhận thức không đúng, không đầy đủ, đề ra và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, quy hoạch, kế hoạch trong nhiệm kỳ không sát, không đúng, không trúng, không đem lại hiệu quả, thậm chí còn gây ra những hệ lụy

xấu cho tập thể, cộng đồng, đất nước.

Lênin trong tác phẩm Bàn về thuế lương thực cho rằng, “tư duy nhiệm kỳ” là căn bệnh dẫn đến chệch hướng mục tiêu của giai cấp công nhân: “*Vì đi theo một con đường khác có nghĩa là đặt lợi ích thường hội của công nhân lên trên lợi ích giai cấp của họ; có nghĩa là nhìn lợi ích trước mắt, lợi ích nhất thời, lợi ích cục bộ của công nhân mà hy sinh lợi ích của toàn thể giai cấp công nhân*”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề cập đến bệnh “nhiệm kỳ” dưới tên gọi là “bệnh cận thị”. Người phê phán những cán bộ, đảng viên “*không trông xa, thấy rộng. Những vấn đề to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tử tử. Thí dụ việc tăng gia sản xuất, việc tiếp tế bộ đội thì không lo đến mà chỉ lo thế nào để lợi dụng cơm cháy và nước gạo trong các bộ đội. Những người như vậy, chỉ trông thấy sự lợi hại nhỏ nhen mà không thấy sự lợi hại to lớn*”. Nguyên nhân của “tư duy nhiệm kỳ”, theo Người là đều do chủ nghĩa cá nhân mà ra, nó như một thú vi trùng

độc hại sinh ra hàng trăm thứ bệnh, trong đó có bệnh “nhiệm kỳ”. Cho nên, thang thuốc hay nhất để chữa là thông qua “tự phê bình và phê bình”, có như thế Đảng mới chóng phát triển, sự nghiệp cách mạng mới thành công. Theo Người, để chữa “tư duy nhiệm kỳ” thì “việc gì cũng phải từ việc dễ đến việc khó, từ việc gấp đến việc hoãn, từ việc ít tốn tiền đến việc tốn nhiều tiền. Nói tóm lại: kế hoạch phải thiết thực, phải làm được. Chớ làm kế hoạch đẹp mắt, to tát, kể hàng triệu người nhưng không thực hiện được”.

Có thể nhận diện người lãnh đạo mang “tư duy nhiệm kỳ” trên các biểu hiện sau đây:

Một là, thể hiện tâm nhìn ngắn hạn trong các nghị quyết, chương trình, dự án, kế hoạch, chỉ nhằm làm rõ dấu ấn cá nhân lãnh đạo trong nhiệm kỳ đó mà có hại cho các nhiệm kỳ sau.

Hai là, tư tưởng thể hiện tính vụ lợi, hẹp hòi, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa hoặc có tư tưởng cầu an, ngại va chạm, “chợ chiều, cuối vụ”.

Ba là, hành động không

phù hợp thực tế, bất chấp quy luật khách quan, trái với quy định của cấp trên nhưng có lợi cho cá nhân hoặc nhóm người; gây thiệt hại cho lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội; lách quy định của Đảng, lách luật.

Những biểu hiện trên thể hiện rõ vào giai đoạn sắp hết nhiệm kỳ, chuyển sang bệnh “cuối nhiệm kỳ”. Lúc này, người mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” có biểu hiện phê duyệt, thông qua quyết định đầu tư những chương trình, kế hoạch, dự án, công trình không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp; quyết định điều chuyển, bổ nhiệm, đề bạt ồ ạt cán bộ; thành lập mới hoặc chia tách tổ chức, biên chế thiếu cơ sở khoa học, không thiết thực để thu lợi cho cá nhân, để lại nhiều hậu quả cho nhiệm kỳ sau gánh chịu. Trong công tác tuyên giáo, bệnh “cuối nhiệm kỳ” của người lãnh đạo thể hiện ở sự buông lỏng lãnh đạo, không còn thiết tha tiến hành các giải pháp, biện pháp, chương trình, việc làm nhằm xây dựng yếu tố chính trị - tư tưởng trong cơ quan, đơn vị, địa phương;

không còn coi trọng xây dựng đoàn kết thực sự; áp đặt hoặc tác động công tác tuyên giáo, báo chí hướng vào tô hồng thành tựu, đề cao vai trò cá nhân lãnh đạo. Phương châm ưa thích trong công tác tuyên giáo của người mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” trong giai đoạn này là **6V**, bao gồm “vuốt ve, vỗ về, vui vẻ”.

Người mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” đương nhiên phải là người có chức quyền, khi chuẩn bị nghỉ hưu theo quy định hoặc biết chắc chắn là hết nhiệm kỳ sẽ không đủ điều kiện được bổ nhiệm lại hoặc không đủ tuổi công tác để tái cử khóa tới thì tranh thủ thời gian còn lại để chăm lo, vun vén lợi ích cho bản thân, gia đình với phương châm tranh thủ vợ vét; đồng thời, tìm mọi cách “chạy” để được nâng lương, tặng danh hiệu, huân chương, khen thưởng sớm nhằm cầu an, hưởng lạc trước khi nghỉ công tác. Người có thể biết rõ bệnh của họ lại thường là cấp phó, những người vốn được quy hoạch để thay thế người đứng đầu. Những người này lại mắc bệnh mà Thủ tướng

Nguyễn Xuân Phúc gọi là “nín thở chờ bóp cò”. Vì muốn “giữ hòa khí”, tạo thuận lợi cho con đường tiến thân của mình trong nhiệm kỳ tới nên thường đồng lõa, “dễ mình, dễ ta”, né nang, né tránh, ngại va chạm. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, người mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” là do những người mắc bệnh “nín thở chờ bóp cò” dung túng, nuôi dưỡng.

Trong sách “Tư duy nhiệm kỳ” và “bệnh thành tích” trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước hiện nay”, do tác giả Cao Văn Thống chủ biên đã đề cập: “Một số người quan niệm, người ta ai cũng có số, làm việc gì cũng có giá, thời vận đã đến thì không thể nằm im chờ đợi. Thời nay không có chỗ cho những kẻ “há miệng chờ sung”, phải tác động cho vận may mau đến, không gì nhanh bằng năng lui tới nhà sếp, quà cáp phải chằng, chân què là không xong, dưới âm phủ người ta còn tiêu đô la, nhà lầu, ô tô, máy bay nữa là trần gian. Không làm gì giàu nhanh bằng làm quan. Có cương vị, quyền thế rồi thì thu lại mấy hời. Giá cả thì đã có

mặt bằng rồi, tính bình quân bằng tổng thu nhập một năm của chức vụ mới (lương cộng bổng lộc). Cứ như thế, đường dây thuộc diện quy hoạch muốn sớm bổ nhiệm cũng phải chạy. Nếu chức vụ quan trọng qua nhiều cửa thì giá khác. Nếu chức vụ có nhiều người được quy hoạch thì giá đặc biệt. Loại người như trên hà hơi, tiếp sức, nuôi dưỡng những người có chức quyền vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, một số Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy đã nhận trách nhiệm để xảy ra tình trạng một số đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở, ngành ở những năm cuối nhiệm kỳ, chuẩn bị nghỉ hưu mắc “bệnh cuối đời”, trì trệ, sao nhãng công việc, tranh thủ thu vén cá nhân, tranh thủ điều động, bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn. Báo chí cũng đã đề cập việc bổ nhiệm ô ạt cán bộ của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Trong thời gian ngắn trước khi nghỉ hưu, ông Truyền

đã bổ nhiệm ô ạt 60 cán bộ cấp vụ; trong đó, nhiều cán bộ năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, có cán bộ vi phạm pháp luật làm dư luận bức xúc. Điều đáng trách là người kế nhiệm ông Trần Văn Truyền là ông Huỳnh Phong Tranh lại tiếp tục để xảy ra sai sót khi bổ nhiệm hàng chục cán bộ cấp phòng, cấp vụ vào cuối nhiệm kỳ của mình. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, đảng bộ các địa phương đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” mà chủ yếu nhất vẫn là bổ nhiệm ô ạt cán bộ, phê duyệt các dự án nhằm trục lợi, đi du lịch và đi học nước ngoài, “nâng đỡ không trong sáng” các nhóm lợi ích “đồ đệ, hậu duệ, tiền tệ”.

Ba năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị đã tiến hành đồng bộ các nhóm giải pháp với quyết tâm chính trị rất cao, thu được hiệu quả rõ rệt, củng cố niềm tin trong nhân dân. Đó cũng là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, căn bệnh “cuối nhiệm

kỳ” sẽ không có đất hoành hành trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta “về đích” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

2019-2020 là giai đoạn về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo quy luật, đây cũng là giai đoạn bệnh “cuối nhiệm kỳ” xuất hiện. Để khắc phục căn bệnh này, mọi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị cần quan tâm đến những giải pháp sau đây:

Một là, kiểm soát quyền lực. Trong thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành rất nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách nhằm thực hiện “nhốt quyền lực vào chiếc lồng cơ chế”. Người mắc bệnh “cuối nhiệm kỳ” là những người có chức quyền, cho nên kiểm soát được quyền lực thì bệnh không thể phát tán. Việc thực hiện các nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 chính là giải pháp quan trọng nhất để kiểm soát quyền lực, phòng, chống bệnh “cuối nhiệm kỳ”.

Hai là, ngăn ngừa và hạn chế tối đa chế độ “xin cho”, “duyet cấp”. Mặc dù Đảng, Nhà nước rất nỗ lực hạn chế chế độ “xin cho”, nhưng thực tế chế độ này vẫn còn rất nhiều trong mọi hoạt động của hệ thống chính trị. Phải có quy định và kiểm soát chặt chẽ vấn đề này trong giai đoạn “về đích” của mỗi nhiệm kỳ.

Ba là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp khắc phục “tư duy nhiệm kỳ”, bao gồm nhóm giải pháp về nhận thức và công tác tư tưởng về tự phê bình và phê bình; nhóm giải pháp về tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng; nhóm giải pháp về phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nhóm giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của Nhà nước; nhóm giải pháp về kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.□

(Theo Tạp chí Tuyên giáo)

TÌNH THƯƠNG YÊU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

Không chỉ yêu thương thiếu niên, nhi đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khẳng định vai trò quan trọng của thiếu nhi đối với tương lai của đất nước và xác định trách nhiệm chăm sóc, giáo dục các em không phải của riêng ngành nào, tổ chức nào, mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Người luôn nhắc nhở chúng ta phải luôn quan tâm đến việc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Trong hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tư tưởng về chăm lo đời sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân cũng chính là niềm khát khao cháy bỏng của Người: *“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được*

học hành”. Trong niềm khát khao cháy bỏng đó, có một phần không nhỏ Bác dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Với tình thương yêu bao la, với tầm nhìn của một vị Lãnh tụ thiên tài, Bác Hồ luôn nghĩ về các cháu thiếu niên và nhi đồng, luôn chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, trực tiếp hướng các cháu vào hoạt động vui chơi bổ ích và nề

nếp kỷ luật. Bác cũng căn dặn người lớn phải quan tâm chăm sóc, giáo dục các em, dạy cho trẻ biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa... để trở thành người công dân có tài, có đức.

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, **Thông báo nội bộ** trân trọng giới thiệu 2 mẫu chuyện “*Bác Hồ tắm cho trẻ em Việt Bắc*” và “*Làm sao cho các cháu ăn no, có quần áo mặc*”.

***Mẫu chuyện**

Bác Hồ tắm cho trẻ em Việt Bắc

Hơn một năm xa Tổ quốc, trải qua ngót ba chục nhà tù của Tưởng Giới Thạch gần khắp Quảng Tây, Bác Hồ trở về Pác Bó cuối năm 1944.

Nhìn thấy việc giữ vệ sinh nước ăn và nơi ở chưa được dân ở đây chú ý, Bác bảo chúng tôi cùng Bác bắt

tay dọn dẹp. Một buổi sáng Bác bảo các cháu xếp hàng đi ra phía khe nước.

Người tự tay cởi quần áo cho các cháu bé, lần lượt tắm rửa, kỳ cọ cho từng cháu. Chúng vừa tắm, vừa đùa, bắn cả nước vào mặt Bác.

Trong số bọn trẻ được Bác tắm cho hôm đó có cháu Thân (con trai tôi) chốc đầu, tóc dính bết. Tắm gội xong, Bác còn làm thuốc xịt cho. Thuốc xốt, thấy cháu kêu, Bác Hồ dỗ dành ngọt ngào:

- Không sao, chỉ một lát là hết xốt ngay thôi cháu ạ.

Rồi Bác nói với đám thanh niên chúng tôi đứng quanh đó:

- Các cô, các chú, vợ chồng còn trẻ phải giữ gìn quanh năm sạch sẽ cho con cái, bệnh ghẻ lây nhanh lắm đấy, thật khổ cho cháu tôi.

Chúng tôi im lặng, cảm động. Trong thấy mấy cháu mặc quần áo bẩn và rách, Bác không vui:

- Các cháu này con cô chú nào đây. Lấy áo sạch thay cho trẻ, còn mang quần áo bẩn đi giặt, chỗ nào rách thì khâu lại.

Bà cố tôi gần một trăm tuổi, nghe vậy xuýt xoa thán phục, nói:

- Ông già này là con người quý giá lắm đấy.

Rồi bà cố bảo bố tôi bưng một bát cháo có đánh trứng gà lại mời Bác Hồ. Bác tỏ vẻ không bằng lòng:

- Các đồng chí làm cách mạng, tôi cũng làm cách mạng, tại sao tôi được ăn đặc biệt hơn các đồng chí?

Và Người đứng dậy bê bát cháo trứng gà mời cố tôi ăn và nói:

- Đây mới là người cần được đặc biệt bồi dưỡng. Bà đã sống gần trăm tuổi rồi, khổ cực nhiều, cần ăn no cho khỏe để sống đến ngày đất nước độc lập, vui hưởng thái bình.

(Nguồn: *Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ*, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2002)

***Mẫu chuyện**

Làm sao cho các cháu ăn no, có quần áo mặc

Tháng 8 năm 1945, Ủy ban Cách mạng họp ở đình Tân Trào, có đại biểu khắp nơi đến dự để chuẩn bị cuộc Tổng khởi nghĩa toàn quốc. Bác Hồ và các đại biểu đang ngồi họp ở đình Tân Trào thì đồng bào địa phương - đại biểu các dân tộc Tày, Trại, Nùng đến chào mừng, thăm hỏi. Hôm đó có chừng 2, 3 em nhỏ chừng ba, bốn tuổi trong xóm ra chơi trước đình.

Các em đều xanh gầy, bụng ỏng, dít beo, lại trần truồng, lấm lem, đi chân đất, Bác Hồ trông thấy rất thương, xúc động chỉ các cháu, Bác nói với đại biểu đến dự đại hội Tân Trào: Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho các cháu được ăn no, có quần áo mặc.

Câu nói đó của Người mãi mãi ghi sâu trong trí nhớ mọi người có mặt

trong buổi họp và ai cũng thấy có trách nhiệm thiêng liêng chăm lo cho đời sống trẻ em được no cơm, ấm áo.

(Nguồn: *Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ*, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2002)

****Học và làm theo Bác***

Học tập và làm theo Bác Hồ, các cấp, các ngành hãy quan tâm chăm sóc, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được học tập, vui chơi, phát triển năng khiếu toàn diện, xứng đáng là măng non, là người chủ tương lai của đất nước.

Tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần thấm sâu hơn nữa, hành động thiết thực hơn nữa đối với việc chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ thiếu niên, nhi đồng ở mỗi địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị bằng những

việc làm có ý nghĩa thiết thực, thực hiện ngày càng tốt hơn lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa: "... Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết... Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng...", "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".

Để thỏa lòng mong ước của Người, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần luôn nhớ trách nhiệm cao cả của mình đối với thiếu niên, nhi đồng. Đặc biệt, cần phải là tấm gương mẫu mực cho trẻ em noi theo, để mai sau trở thành người công dân phát triển toàn diện, có tài, có đức, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước. □

XUÂN ĐÌNH

TÌNH HÌNH KINH TEÁ XÃHOÀ TỈNH SỒ TRẮNG THÁNG 5-2019

*Nông nghiệp

Tính đến giữa tháng 5-2019, toàn tỉnh đã xuống giống gần 251.000ha lúa, đạt 76% kế hoạch (KH), tăng 1,3% so cùng kỳ; đã thu hoạch hơn 210.000ha với tổng sản lượng 1.351.000 tấn, đạt 67,6% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 3% so cùng kỳ. Tình hình tiêu thụ lúa trong tháng 5 tiếp tục ổn định như tháng 4, tuy nhiên giá hiện vẫn còn thấp hơn so cùng kỳ từ 450 - 1.050 đồng/kg (giá lúa thu mua tại ruộng đối với lúa thường từ 4.300 - 5.500 đồng/kg, lúa thơm nhẹ 4.500 - 6.000 đồng/kg, lúa đặc sản 5.200 - 7.500 đồng/kg)

Trong 5 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày gần 38.500ha, giảm 3% so cùng kỳ, chủ yếu giảm diện tích trồng mía (giảm 16%),

riêng hành tím tăng 1,5% (đạt 6.745 ha). Giá cả nông sản tháng 5 tương đối ổn định, hiện giá củ hành tím thương phẩm khoảng 12.000 - 17.000 đồng/kg (tăng 2.000 - 4.000 đồng so với tháng trước); tuy nhiên giá mía tiếp tục giảm, hiện còn khoảng 200 - 350 đồng/kg (giảm 150 - 200 đồng/kg).

Trong tháng, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành Nông nghiệp thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng tránh dịch bệnh trong chăn nuôi; khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tuy tình hình chăn nuôi tương đối ổn định, song do việc nuôi heo đang tiềm ẩn nhiều rủi ro về thị trường tiêu thụ và nguy cơ dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, nên tổng đàn gia súc giảm 0,44% so cùng

kỳ, chủ yếu giảm trên đàn heo (giảm 1,6%).

Diện tích nuôi thủy sản đến cuối tháng 5 khoảng 30.073ha, trong đó tôm nước lợ 18.816ha. Diện tích thiệt hại tôm nuôi nước lợ tính đến ngày 10-5 là 708ha, chiếm 3,8% diện tích thả nuôi, giảm 2,8% so cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do thời tiết và bệnh hoại tử gan tụy cấp.

Sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm là 58.397 tấn, đạt 21% KH; trong đó, sản lượng khai thác biển 24.407 tấn, đạt 39,4% KH. Giá tôm sú ổn định so với tháng trước, giao động từ 80.000 - 190.000 đồng/kg tùy loại; giá tôm thẻ giảm nhẹ, giá bán từ 99.000 - 145.000 đồng/kg.

*Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (CN) tháng 5 tăng 16,6% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất tăng 8,6% so cùng kỳ; trong đó, ngành CN chế biến - chế tạo tăng 8,55%, CN phân phối điện - khí đốt - nước nóng - hơi nước và điều hòa không khí tăng 10,4%.

Giá trị sản xuất CN (giá so sánh 2010) trong tháng 5 đạt 1.914 tỷ đồng, tăng 15% so tháng trước. Tính chung 5 tháng đạt 8.073 tỷ đồng, đạt 24% KH, tăng 7,2% so cùng kỳ.

*Thương mại - Dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 là 6.689 tỷ đồng, giảm 1,44% so tháng trước. Tính chung 5 tháng là 33.428 tỷ đồng, đạt 42% KH, tăng 14% so cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 5 đạt 66 triệu USD, tăng 6,6% so tháng trước. Tính chung 5 tháng là 295 triệu USD, đạt 36% KH, giảm 3,5% so cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do giảm kim ngạch xuất khẩu gạo (giảm 66,4%, tương đương giảm 28 triệu USD).

Giá trị nhập khẩu trong tháng là 11 triệu USD, giảm 1% so tháng trước. Tính chung 5 tháng nhập khẩu 46 triệu USD, tăng 22% so cùng kỳ.

Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến tỉnh đạt

khoảng 145.000 lượt, trong đó đa số là khách nội địa. Doanh thu du lịch trong tháng 5 đạt 60 tỷ đồng.

***Xúc tiến đầu tư**

Trong tháng 5, tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (DN); trong đó tập trung thực hiện tốt công tác hướng dẫn, cung cấp thông tin và hỗ trợ các nhà đầu tư trong thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư. Trong 5 tháng, tỉnh tiếp và làm việc với 67 lượt nhà đầu tư với 67 dự án, tăng 12 lượt so cùng kỳ; quyết định chủ trương đầu tư đối với 6 dự án (tương đương so cùng kỳ), với tổng vốn đầu tư 4.770 tỷ đồng (tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ).

Trong tháng 5, toàn tỉnh có 33 DN đăng ký thành lập mới, với tổng vốn 197 tỷ đồng (giảm 245 tỷ đồng); 3 DN đăng ký giải thể. Tính chung 5 tháng, có 134 DN đăng ký thành lập mới (giảm 4 DN so cùng kỳ), với tổng vốn điều lệ đăng ký 962 tỷ đồng (giảm 230 tỷ đồng); có 21 DN đăng ký giải thể (giảm 2 DN).

***Tài chính - Đầu tư công**

Trong tháng 5, tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều hành dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 chủ động, chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu ngân sách. Thu ngân sách nhà nước trong 5 tháng là 1.949,8 tỷ đồng, đạt 65% dự toán (tương đương so cùng kỳ); trong đó, thu nội địa 1.883,8 tỷ đồng, đạt 64% dự toán, tăng 32%.

Chi ngân sách nhà nước 5 tháng là 2.850 tỷ đồng, đạt 29% dự toán.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 là 3.683 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh quản lý 2.492 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện quản lý 1.191 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 4, đã giải ngân gần 639 tỷ đồng, đạt 17,3%; trong đó, ngân sách cấp tỉnh quản lý giải ngân được 254,2 tỷ đồng (đạt 10,2%), ngân sách cấp huyện quản lý giải ngân 384,7 tỷ đồng (đạt 32%).

***Văn hóa - xã hội**

Trong tháng 5, ngành Giáo dục - Đào tạo tiếp tục

chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tiếp tục kiểm tra thẩm định các trường đạt chuẩn quốc gia và đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học. Hiện toàn tỉnh có 268/523 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, đạt 85% KH năm. Đặc biệt, để kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 diễn ra thành công, ngành tiếp tục tổ chức khảo sát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo các trường THPT làm tốt công tác thông báo, hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh.

Các nhiệm vụ khoa học - công nghệ tiếp tục được quan tâm thực hiện; trong đó, tập trung theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện tốt các nội dung của 16 đề tài, dự án theo tiến độ công việc đã được phê duyệt.

Ngành Y tế tăng cường công tác giám sát và phòng, chống các loại dịch bệnh. Tính đến ngày 16-5, đã ghi nhận 443 người mắc bệnh sốt xuất huyết (tăng 193 người so với

cùng kỳ); 276 người bệnh tay chân miệng (tăng 177 người), không ghi nhận tử vong do 2 căn bệnh trên và chưa phát hiện bệnh nhân mắc sốt phát ban nghi sởi.

Trong 5 tháng, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao diễn ra khá sôi nổi, phục vụ thiết thực cho các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước và nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện sức khỏe của người dân trong tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Đáng chú ý, tỉnh tổ chức thành công các giải thể thao cấp tỉnh năm 2019; tổ chức thi thăng cấp đai cho 200 võ sinh môn võ cổ truyền, 120 võ sinh môn Karatedo, 100 võ sinh môn Taekwondo; tham dự 4 giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia đạt 12 huy chương (4 HC vàng, 2 HC bạc và 6 HC đồng).

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Trong 5 tháng, đã tổ chức 9 phiên giao dịch việc làm tại Sàn giao dịch việc làm với 64 đơn vị và 1.209 người tham gia, đã tư vấn

việc làm 4.791 lượt lao động, giới thiệu và cung ứng 92 lao động làm việc trong và ngoài tỉnh, cung ứng xuất khẩu 3 lao động.

Thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, tỉnh đã tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết chế độ thụ hưởng cho các đối tượng chính sách, người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo đúng quy định; tổ chức chúc thọ, mừng thọ và tặng quà 3 cụ tròn 100 tuổi trong tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 32 xã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới, chiếm 40% tổng số xã toàn tỉnh; có 10 xã đạt 15-18 tiêu chí, chiếm 12,5% và có 38 xã đạt từ 11-14 tiêu chí.

***An ninh - Trật tự xã hội**

Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong tháng 5 tiếp tục được đảm bảo. Lực lượng Công an, Quân sự và Bộ đội biên phòng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trong tháng 5 xảy ra 19 vụ phạm pháp hình sự (giảm 10 vụ so tháng trước) và đã đấu tranh làm rõ 18 vụ, bắt và xử lý 28 đối tượng. Toàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông (giảm 6 vụ so tháng trước), làm chết 10 người (tương đương tháng trước) và bị thương 11 người (giảm 6 người).

***Thanh tra**

Trong tháng 5, ngành Thanh tra trong tỉnh triển khai 62 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 94 tổ chức và cá nhân; qua đó phát hiện và xử phạt 22 trường hợp vi phạm theo quy định (chủ yếu là các vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kinh doanh hàng giả, thuốc thú y ngoài danh mục...).

Toàn tỉnh tiếp 206 lượt công dân, tiếp nhận 6 đơn khiếu nại và 1 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh; qua đó đã giải quyết 3/6 vụ khiếu nại và 1 vụ tố cáo.

Toàn tỉnh tiếp nhận 389 vụ hòa giải và đã hòa giải thành 326 vụ, đạt 84%. □

Môisöikien nonbañ cuã tãnh Söu Trãng thãng 5-2019

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh Sóc Trăng

Ngày 6-5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương (BCHTW), Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của các bộ, ban, ngành Trung ương đã có cuộc khảo sát, kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCHTW (Khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tại tỉnh Sóc Trăng.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Sóc Trăng, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCHTW, các ngành, các cấp của tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng con người Sóc Trăng phát triển toàn diện. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có hơn 290 ngàn hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 722 ấp - nhóm

văn hóa, 9 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Hằng năm, tỉnh đều quan tâm tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn như Đờn ca tài tử Nam bộ, nghệ thuật quần chúng,... Việc thực hiện nếp sống văn minh, các quy định trong việc cưới có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình bạo lực gia đình được ngăn chặn hiệu quả. Ngoài ra, tỉnh cũng luôn quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn; thực hiện tốt việc tôn vinh các văn nghệ sĩ, nghệ nhân nhân dân. Trong 5 năm qua, tỉnh xếp hạng thêm 10 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, có 3 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có 8 cá nhân được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và 7

cá nhân được tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả mà tỉnh Sóc Trăng đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW. Đặc biệt nhiều mô hình mới, cách làm hay trong cộng đồng ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa đã thể hiện tính đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng như khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, Phó thủ tướng đề nghị Sóc Trăng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và vai trò quản

lý, điều hành của chính quyền các cấp; huy động sự tham gia của các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh. Ghi nhận những kiến nghị của địa phương, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành liên quan xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để Sóc Trăng phát triển văn hóa lên tầm cao mới... Trong chuyến khảo sát, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Thạnh Phú tại huyện Mỹ Xuyên.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và chúc mừng Hòa thượng Dương Nhơn nhân Đại lễ Phật đản

Nhân dịp Đại lễ Phật đản (PL 2563 - DL 2019), ngày 5-5, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã đến

thăm, chúc mừng Hòa thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Cần Đức, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên. Cùng đi với đoàn còn có đại

diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại chùa Cần Đức, đồng chí Trương Thị Mai thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Hòa thượng Dương Nhơn nhân dịp Đại lễ Phật đản và khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hòa thượng và GHPG Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời, luôn tạo điều kiện để Phật giáo tiếp tục phát

triển, đồng hành cùng dân tộc. Đồng chí Trương Thị Mai chúc Hòa thượng dồi dào sức khỏe, có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển của GHPG Việt Nam nói chung và Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng, luôn thực hiện tốt phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Qua Hòa thượng, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị hòa thượng, đại đức, thượng tọa, tăng - ni, Phật tử tỉnh đón Đại lễ Phật đản thật tốt đẹp, an lạc.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với tỉnh Sóc Trăng

Ngày 10-5, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng đại diện Hội đồng hương Sóc Trăng và các doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, đoàn được nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, việc thực hiện chính sách người có công cách mạng giai đoạn từ năm

1992 - 2018 và việc tiếp nhận tài trợ an sinh xã hội xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, từ năm 1992 - 2018, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, toàn tỉnh đã sửa chữa và xây mới 17.224 căn nhà tình nghĩa. Riêng với 6 tỷ đồng do Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP.Hồ Chí Minh vận động từ các doanh nghiệp, hiện UBND tỉnh đã phân bổ cho 6 đơn vị trong tỉnh để xây

nhà cho người có công và hiện đã có 75 căn được xây mới và sửa chữa.

Phát biểu tại buổi làm việc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh. Đồng chí Trương Tấn Sang kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp, hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng trong đầu tư phát triển kinh tế và thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Cũng trong chiều ngày 10-5, đồng chí Trương Tấn Sang cùng đại diện Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP.Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp, lãnh đạo Tỉnh ủy và địa phương đến thăm, tặng quà, bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn TP. Sóc Trăng và huyện Trần Đề. Đây là những căn nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, do đồng chí Trương Tấn Sang vận động, Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP.Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng.

Hồ mong muốn. Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh còn quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Văn Chuyện kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn khắc ghi và thực hiện lời dạy

của Bác Hồ: “Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân”; “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; luôn phấn đấu, rèn luyện để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Long trọng tổ chức Lễ dâng hoa và thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2019), sáng ngày 17-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ dâng hoa và thắp hương viếng Bác tại Đền thờ Bác Hồ (xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện nhấn mạnh, thực hiện mong muốn

của Bác lúc sinh thời: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Sóc Trăng đã tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp để chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp như Bác

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa IX thông qua 8 nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 10-5, Thường trực HĐND tỉnh đã triệu tập kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền.

Qua nghiên cứu, thảo luận tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết gồm: Điều chỉnh

quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh năm 2017; Phân bổ nguồn vốn số kiến thiết đợt 2 năm 2019; Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư xây mới Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Mỹ Xuyên; Phương án phân

bổ vốn dự phòng trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền, thảo luận, bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Thành Trí; miễn nhiệm các

chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các đồng chí: Dương Quốc Việt - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Thị Thu Vân - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, Quách Hoàng Sáu - nguyên Chánh Thanh tra tỉnh. Các đại biểu đã biểu quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX đối với đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh.

Hội thảo khoa học: “Sóc Trăng thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sáng ngày 15-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Sóc Trăng thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận,

thực tiễn sâu sắc của Di chúc; qua đó tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuy lần đầu tiên tổ chức, song hội thảo đã nhận được 34 bài tham luận, trong đó có 8 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo. Tuy trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng các bài tham luận đều tiếp tục khẳng định những giá trị của Di chúc, nhất là trong

xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay; nêu bật việc vận dụng Di chúc của Bác trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh; đề xuất những giải pháp thiết thực, sát hợp với thực tiễn trong xây

dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

10 nghệ nhân nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Ngày 16-5, Sở VH-TT-DL tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 và họp mặt văn nghệ sĩ tỉnh Sóc Trăng năm 2019. 4 nghệ nhân vinh dự đón nhận danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” gồm các ông: Trần Hà Thủy, Hứa Văn Đủ, Tô Phước Hưng, Đồng Hoàng Nam; 6 nghệ nhân nhận danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” gồm các ông: Châu Ôn, Danh Som, Lâm Liếp, Châu Quốc Sĩ, Tô Thanh Quang và bà Lâm Thị Hương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh Trần Văn Chuyên khẳng định, danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” là sự tôn vinh và ghi nhận xứng đáng của Chủ tịch nước đối với những đóng góp của các nghệ nhân trong sự nghiệp gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng các nghệ nhân mà còn là của cả tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành chức năng tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; có giải pháp phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

BBT

NỖNH HỒÔNG

CÔNG TÀU TUYỀN TRUYỀN THÀNG 6-2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định một số nội dung trọng tâm để cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền trong tháng 6-2019.

1. Tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các nội dung kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

2. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Chuyến thăm Nga, Na Uy, Thụy Điển của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

3. Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm như: 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2019), 107 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2019), 71 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2019), 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

4. Tuyên truyền về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

5. Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 của cả nước, của tỉnh và địa phương.

6. Tuyên truyền Tháng Hành động vì trẻ em, Tháng Hành động Phòng, chống ma túy chủ đề "Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu".

7. Tăng cường tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cải cách hành chính; các điển hình tiên tiến qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, lao động, sản xuất.

8. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống đuối nước ở trẻ em; đặc biệt tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh theo Công văn 953/UBND-KT, ngày 24-5-2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quyết liệt triển khai công tác phòng chống bệnh tả heo châu Phi. □

TIN TRONG NỖU

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 16 - 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã bàn và quyết định một số nội dung chủ yếu sau:

1. Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm:

- Đề cương Báo cáo chính trị.

- Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển).

- Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5

năm (2016 - 2020), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

- Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị của các Tiểu ban; cơ bản nhất trí với dự thảo Đề cương các Báo cáo, trong đó có các vấn đề về chủ đề, tiêu đề, phương châm, tư tưởng chỉ đạo, kết cấu và một số vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Trung ương yêu cầu các Tiểu ban khẩn trương hoàn thiện các Đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các Báo

cáo. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và các báo cáo chuyên đề phải thực sự xứng tầm trình Đại hội; thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 và 10 năm tới (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Trung ương nêu rõ: Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII phải thể hiện tinh thần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn

kết toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực, vật chất, tinh thần, trong nước và ngoài nước phục vụ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đồng thời, phải tập trung làm rõ và xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn: Giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ...

2. Về góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị nhấn mạnh, đây là công việc trọng tâm, cần

sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng bộ cấp trên; đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp ủy cấp mình. Việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao; chú ý phát hiện, xử lý những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân như: Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường; ùn tắc, tai nạn giao thông, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội...

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy

chế, quy định của Đảng; lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị, sau Hội nghị này, khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội các cấp, góp phần cho thành công Đại hội XIII của Đảng.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh

quốc gia; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội

nhị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG ĐƯỢC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH TẠI KỶ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 20/5/2019 và dự kiến bế mạc ngày 14/6/2019 tại thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung xem xét, quyết định một số nội dung chủ yếu sau:

1. Quốc hội xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn

việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Quốc hội cho ý kiến đối với 9 dự án luật gồm: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).

2. Quốc hội xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời xem xét, quyết định việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Quốc hội tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai tại các đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét, thông qua các Nghị quyết về một số vấn đề quan trọng khác...

Về các kiến nghị của cử tri: Từ sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ

Quốc hội đã tổng hợp được 3.518 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên. Tại Kỳ họp thứ 7 này, trên cơ sở tập hợp ý kiến cử tri, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương 5 vấn đề sau:

Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, phát triển hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, vùng kinh tế trọng điểm; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã kiểu mới trở thành những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thứ hai, sớm có giải pháp tối ưu trong phân loại, xử lý rác thải, khuyến khích xã hội hóa việc xử lý rác thải; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường; quan

tâm đầu tư cho ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; có các giải pháp kiên quyết, kịp thời đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông, an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, băng nhóm “xã hội đen”. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật đã và đang gây bức xúc trong xã hội. Đề nghị Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thứ tư, khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các luật, pháp lệnh mới có hiệu lực thi hành; các cơ quan tư pháp có văn bản hướng dẫn và thống nhất áp dụng pháp luật về một số hành vi, tội phạm liên quan đến ma túy, dâm ô với trẻ em, vi phạm trật tự an toàn giao

thông gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về sử dụng mạng xã hội để xử lý kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Thứ năm, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý, giám sát cán bộ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung cho ý kiến, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

VIỆT NAM ĐĂNG CAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HỢP QUỐC 2019

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 năm 2019 (Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019), sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của Liên hợp quốc được tổ chức tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam), từ ngày 12 - 14/5/2019, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân, đặc biệt là các Phật tử và những người quan tâm đến Phật giáo ở trong nước và quốc tế... Bởi, những thông điệp, tiếng nói từ đây đều hướng tới những vấn đề thời sự nóng hổi và thiết thực nhất của đời sống nhân loại. Đại lễ được đánh giá có quy mô hoành tráng về số lượng đại biểu trong nước, quốc tế và Phật tử tham dự (khoảng 20.000 người), có 3.000 đại biểu chính thức, 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có nhiều nguyên thủ quốc gia gồm: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc...; các vị Tăng vương, Tăng thống, Chủ tịch và lãnh

đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, nhà nghiên cứu, nhân sĩ, trí thức, học giả Phật giáo trong và ngoài nước. Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, đã có 2 Kỷ lục quốc tế và 10 Kỷ lục quốc gia do Liên minh Kỷ lục Thế giới và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công nhận được xác lập tại Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Thông qua chủ đề Đại lễ Vesak 2019 mà nước chủ nhà (Việt Nam) đưa ra, đó là “Cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”, khẳng định Chính phủ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hòa đồng cùng tiếng nói của Liên hợp quốc và các đại biểu từ các quốc gia, các Giáo hội Phật giáo thế giới. Đó còn là sự khẳng định chung về phát huy những giá trị cốt lõi của đạo Phật về tinh thần khoan dung, vô ngã, vị tha, hòa hợp và hòa bình thông qua con đường đạo pháp nhằm góp phần giải quyết những thách thức, vấn

nạn toàn cầu, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Các hoạt động của Đại lễ như: *lễ khai mạc, bế mạc, chương trình nghệ thuật quốc tế, các hội thảo quốc tế, thuyết trình học thuật, thảo luận, trao đổi chuyên sâu về Phật giáo và các sự kiện văn hóa...* đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đáng chú ý là, phần “Lễ” được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, mang đậm tính thiêng liêng của Phật giáo, hướng về nguồn cội; phần “Hội” được diễn ra ở nơi có cảnh sắc thiên nhiên huyền ảo, tuyệt diệu, mang đậm dấu ấn đặc trưng và bản sắc văn hóa truyền thống chỉ riêng có ở dân tộc Việt Nam... Thông qua các hoạt động này, Việt Nam đã cho thế giới biết đến cuộc đồng hành nhuần nhị, khoan dung mà vĩ đại của Phật giáo cùng dân tộc đã tạo nên những giá trị đạo đức, bản sắc văn hóa đặc sắc, tăng cường sức đề kháng, sức mạnh chung của dân tộc vượt qua sự đô hộ, đồng hóa hàng ngàn năm, quyết tâm chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược; tinh thần, giáo lý của Phật giáo cũng hòa quyện cùng đạo lý tương thân tương ái và đức tính vị tha, khoan dung để con

người Việt Nam sống an bình, hòa thuận. Với tinh thần nhập thế, các dòng phái Phật giáo Việt Nam đã hòa nhuyễn trong cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân tạo nên truyền thống tự chủ, tự tôn, tự lực tự cường xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước trong suốt chiều dài lịch sử và đặc biệt nổi bật trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở thế kỷ 20 cũng như trong công cuộc dựng nước, giữ nước hiện nay. Qua đó, nhằm tôn vinh Đức Phật và suy ngẫm về chân lý hòa bình, giảm thiểu xung đột, khổ đau của loài người; ngợi ca và thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia, mang lại hòa bình, an lạc cho toàn nhân loại; đồng thời góp phần thắt chặt tình thân hữu Phật giáo giữa các quốc gia.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 - Đại lễ Vesak lần thứ ba mà Việt Nam đăng cai tổ chức đã thành công tốt đẹp. Tại Lễ bế mạc Đại lễ Vesak 2019 đã ra Tuyên bố chung Vesak 2019 - Tuyên bố Hà Nam với 9 Điều cơ bản (Điều 1: Cam kết chung; Điều 2: Hối đáp của Phật giáo về trách nhiệm cùng chia sẻ; Điều 3: Cách tiếp cận Phật giáo về

xã hội bền vững; Điều 4: Lãnh đạo có chính niệm vì hòa bình bền vững; Điều 5: Cách tiếp cận Phật giáo về gia đình hài hòa, y tế và xã hội bền vững; Điều 6: Cách tiếp cận Phật giáo đối với giáo dục toàn cầu về đạo đức; Điều 7: Phật giáo và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Điều 8: Cách tiếp cận Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững; Điều 9: Áp dụng chính sách và kết luận). Các đại biểu, Phật tử tham dự Đại lễ, nhất là đại biểu quốc tế, kể cả nguyên thủ và quan chức quốc tế đã có đánh giá rất tích cực về thực tế tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta; các đại biểu đã giành nhiều thiện cảm, trân trọng, ngưỡng mộ và cảm phục về công tác tổ chức Đại lễ. Thành công của Đại lễ càng minh chứng cho thế giới về chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng; đồng thời cũng khẳng định uy tín, vị thế của đất nước, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Chính phủ, nhằm không ngừng phát huy những giá trị nhân văn trong sáng, cao đẹp của Phật giáo trên con đường

hướng tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu hình ảnh đất nước, con người thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình. Qua đó còn thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên hợp quốc trong vai trò là một thành viên tích cực, chủ động đóng góp cho hòa bình thế giới.

Với luồng ánh sáng nhân văn, nhân ái Phật giáo và Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 thành công tốt đẹp, dư luận mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các Phật tử và người dân trong cả nước cần nhìn thẳng vào thực tế, trước những biến động đáng lo ngại về sự xuống cấp của đạo đức, ứng xử, có sự tha hóa của một bộ phận xã hội và cả sự ngộ nhận, lầm lạc, thiếu hiểu biết trong thực hành các hoạt động, nghi lễ Phật giáo và cả sự lợi dụng tín ngưỡng. Để từ đó đề ra nhiều giải pháp uốn nắn, khắc phục, xây dựng nền đạo đức mới, phát huy các giá trị Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc trong đời sống xã hội. □

HOẠT ĐỘNG NGOẠI VÀ HÌNH THỨC THIẾU

**MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU DIỄN ĐÀN CẤP CAO
HỢP TÁC QUỐC TẾ “VÀNH ĐAI VÀ CON ĐƯỜNG”
LẦN THỨ HAI VÀ SỰ THAM GIA TÍCH CỰC CỦA VIỆT NAM**

*Một số kết quả chủ yếu

Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 2 được tổ chức từ ngày 25 - 27/4/2018 tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Tham dự Diễn đàn có 37 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước, cùng khoảng 5.000 đại biểu đến từ hơn 150 quốc gia và 90 tổ chức quốc tế. Với chủ đề “Hợp tác Vành đai và Con đường: Định hình tương lai chung tươi sáng hơn”, Diễn đàn tập trung thảo luận 3 nội dung: Kết nối khu vực, Cộng hưởng chính sách, phát triển bền vững. Diễn đàn đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Một là, việc tổ chức thành công diễn đàn và *Thông cáo chung* được thông qua đã góp phần tái khẳng định các cam kết thúc đẩy liên kết kinh

tế, kết nối kinh tế, tự do hóa thương mại và tôn trọng chủ nghĩa đa phương.

Hai là, nhiều quan điểm thẳng thắn góp phần thúc đẩy những điều chỉnh mới cho hợp tác Vành đai - Con đường theo hướng đem lại lợi ích cân bằng hơn cho các nước tham gia; nhấn mạnh các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, chú trọng nâng cao năng lực của các quốc gia, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất cả về môi trường, bền vững tài chính, lao động, mua sắm, đấu thầu, quản trị cũng như bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng và minh bạch tài chính.

Ba là, Diễn đàn bàn tròn cấp cao và 12 diễn đàn chuyên ngành đã thảo luận các cơ hội hợp tác và phối hợp

trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, cộng hưởng chính sách, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và phát triển xanh.

*Các hoạt động tham gia tích cực của Đoàn Việt Nam tại Diễn đàn

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, từ ngày 25 - 27/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn, chia sẻ kinh nghiệm 30 năm đổi mới của Việt Nam, nhấn mạnh phát triển là trách nhiệm của mỗi quốc gia và phát huy tốt tiềm năng thế mạnh cùng với hội nhập quốc tế sâu rộng là nền tảng cho hợp tác thành công. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang tập trung phát triển kinh tế xã hội trong nước, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, trong đó có hợp tác với Sáng kiến Vành đai và Con đường; nỗ lực thực hiện các Mục tiêu

phát triển bền vững của Liên hợp quốc, trong đó tham gia tích cực vào các sáng kiến giảm chất thải nhựa, bảo tồn đa dạng sinh học. Phát biểu của Thủ tướng đã được Hội nghị đánh giá cao, nhiều nhà Lãnh đạo bày tỏ ủng hộ quan điểm của Việt Nam.

Đoàn Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiệu quả vào các hoạt động của Diễn đàn và quá trình xây dựng Thông cáo chung của Hội nghị bàn tròn thượng đỉnh, trong đó tái khẳng định các nguyên tắc cơ bản của hợp tác như bình đẳng, cùng có lợi, tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác chất lượng cao, cởi mở, xanh và sạch và khẳng định cam kết của các nhà Lãnh đạo đối với việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, xây dựng một thế giới hoà bình và thịnh vượng.

*Các hoạt động bên lề Diễn đàn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị - Bí thư Ban Bí thư Vương Hộ Ninh. Hai bên nhấn mạnh những điểm tương đồng về lợi ích, chia sẻ mong muốn phát triển quan hệ lành mạnh, ổn định và đi vào chiều sâu, tăng cường tin cậy chính trị, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, hợp tác kinh tế - thương mại cùng có lợi; xử lý tình trạng nhập siêu, và khuyến khích các doanh nghiệp và các nhà

đầu tư có uy tín và các dự án có chất lượng vào Việt Nam. Hai bên đã ký 5 văn bản liên quan đến kinh tế, trong đó có hai thỏa thuận mở cánh cửa để Việt Nam xuất khẩu sữa và măng cụt vào thị trường Trung Quốc.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn, hội kiến, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và các đối tác đã thành công tốt đẹp. Kết quả chuyến đi khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta.

KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM CỦA THỦ TƯỚNG NEPAL

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa dân chủ Liên bang Nepal Khadga Prasad Sharma Oli đã thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc

2019 (từ ngày 9 - 13/5/2019).

Hai bên ký *Tuyên bố chung* gồm 16 điểm, trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau:

Thứ nhất, hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực và quốc

tế cùng quan tâm. Thủ tướng Nepal bày tỏ ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn thời gian qua...

Thứ hai, hai bên nhấn mạnh những nét tương đồng về văn hóa và lịch sử giữa hai nước, ghi nhận Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong kết nối nhân dân. Hai nhà Lãnh đạo ghi nhận Việt Nam và Nepal đều đã phải trải qua nhiều cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vì nền độc lập của dân tộc.

Thứ ba, hai bên đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác về kinh tế, thương mại; khuyến khích doanh nghiệp hai nước khảo sát thị trường, tham gia các hoạt động kết nối giao thương, đặc biệt trên các lĩnh vực như thiết bị điện, cà phê, chè, thủy sản,

may mặc, da giày và tìm kiếm hợp tác trên các lĩnh vực mới như năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch.

Thứ tư, hai bên nhất trí xem xét các đề xuất về tiếp cận thị trường cho sản phẩm nông nghiệp có thể mạnh của mỗi nước, thúc đẩy trao đổi thông tin và hợp tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật nông nghiệp, mở rộng trao đổi chuyên gia nông nghiệp...

Thứ năm, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân hai nước...

Thứ sáu, hai bên chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc, các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH NGA - TRIỀU

Ngày 25 - 26/4/2019, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã thăm Nga và có Cuộc gặp Thượng đỉnh với Tổng

thống Nga Vladimir Putin tại thành phố *Vladivostok*.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà

lãnh đạo Kim Jong Un sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội (tháng 2-2019) và cũng là cuộc gặp riêng đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Kim Jong Un nhậm chức (năm 2011). Hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận và đạt được một số kết quả sau:

Về vấn đề đàm phán hạt nhân, hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp để thúc đẩy việc giải quyết vấn đề này. Về phía Nga tuyên bố, các thỏa thuận song phương về đảm bảo an ninh là chưa đủ, cần một cơ chế an ninh đa phương cho Triều Tiên và đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, với sự tham gia của Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản, sẽ giúp đảm bảo an ninh quốc tế. Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh, đối thoại và hòa bình là biện pháp hiệu quả duy nhất để giải quyết các vấn đề, trong đó có vấn đề hạt nhân Triều Tiên và Nga sẽ tiếp tục nỗ lực

để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Về quan hệ song phương, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hy vọng đưa quan hệ Triều Tiên với Nga “ổn định hơn và mạnh mẽ hơn”. Trong khi đó, Tổng thống Nga V.Putin tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên sẽ tạo một “cú hích” cho các quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước. Tổng thống Nga đã kêu gọi hợp tác kinh tế 3 bên giữa Nga với Hàn Quốc và Triều Tiên trong các lĩnh vực: hệ thống đường sắt, ống dẫn khí đốt và mạng lưới điện...

Với việc nhất trí trong nhiều vấn đề quan trọng, Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga - Triều lần này đã tạo được nền móng để hai bên có thể phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề mà cả hai có cùng lợi ích. Đặc biệt, trong bối cảnh các cơ chế đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đang đình trệ, Cuộc gặp lần này có thể trở thành “chất xúc tác” quan trọng mở ra hướng tháo gỡ thế bế tắc.

MỘT SỐ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG ĐÁNG CHÚ Ý THỜI GIAN GẦN ĐÂY

****Về việc Hoa Kỳ cho 2 tàu hải quân đi vào khu vực 12 hải lý quanh Ga Ven và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam:***

Người phát Ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế. Là một quốc gia ven Biển Đông và là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Việt Nam cho rằng tất cả các quốc gia được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, tôn trọng và

thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương”.

****Về việc Indonesia bắt giữ và phá hủy các tàu cá của Việt Nam:***

Ngày 9-5-2019, Người phát Ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Bộ Biển và Nghề cá cùng một số lực lượng trên biển của Indonesia bắt giữ, tiêu hủy tàu cá của Việt Nam. Đây là hành động không phù hợp với quan hệ song phương, trái với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Indonesia qua các kênh khác nhau về vấn đề này và đề nghị Bộ Biển và Nghề cá và các lực lượng trên biển của Indonesia cần có hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển năm 1982 và quan hệ

song phương giữa hai nước; đề nghị phía Indonesia đối xử nhân đạo với tàu cá và ngư dân Việt Nam phù hợp với quan hệ 2 nước và tinh thần đoàn kết ASEAN. Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Indonesia trên tinh thần Đối tác chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

***Về việc Trung Quốc áp dụng cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5 - 16/8/2019 ở khu vực Biển Đông, trong đó bao gồm một số vùng biển của Việt Nam:**

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam

được xác định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam cho rằng các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật cần được tiến hành phù hợp với các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và không làm phương hại đến quyền chủ quyền và các quyền tài phán trên biển của các nước có liên quan. Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc. Quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược lại tinh thần và lời văn của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC), trái với Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”. □

VAÂN BAÂN MÔU

Quyết định 346/QĐ-BHXH, ngày 28-3-2019 ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT). Quyết định gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-4-2019. Sau đây là một số nội dung chủ yếu của Quy chế.

Quy trình cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT được quy định như sau:

Bước 1: Tìm kiếm

a) Tìm kiếm người tham gia trong cùng hộ gia đình:

- Nếu tồn tại người trùng bộ thông tin định danh và xác định, xác minh là một người thì không thực hiện cấp mã số BHXH.

- Nếu tồn tại người không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 1 trong số các thông tin định danh) và chưa đồng bộ thì tiến hành xác minh. Trường hợp là một người thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu 01-BD hoặc phụ lục kèm theo mẫu TK1-TS.

- Nếu tồn tại người không trùng khớp bộ thông tin định

danh (sai 1 trong số các thông tin định danh) và đã đồng bộ thì tiến hành xác minh thông tin. Trường hợp là một người thì chuyển trả hồ sơ cho UBND xã hoặc đơn vị sử dụng lao động để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia.

- Nếu không tồn tại người hoặc không xác định được người trong hộ gia đình thì cán bộ nhập liệu chuyển sang thực hiện tìm kiếm theo người tham gia khác hộ gia đình.

b) Tìm kiếm người tham gia khác hộ gia đình: Cán bộ thực hiện tìm kiếm người tham gia trên toàn quốc lần lượt theo các bộ chỉ tiêu sau:

- Tìm kiếm theo Bộ thông tin định danh trên toàn quốc.

LAN TỎA SÂU RỘNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

THANH HIÊN

Với chủ đề, kế hoạch và biện pháp cụ thể, năm 2018, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh và đạt những kết quả tích cực. Tiếp tục đề cao tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo, các phong trào thi đua năm 2019 sẽ là nguồn động lực quan trọng để các cấp, các ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh.

***Sôi nổi các phong trào**

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bên cạnh việc ban hành kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 ngay từ đầu năm, trong năm qua, Ủy ban nhân tỉnh còn chú trọng phát động các phong trào thi đua theo đợt và theo chuyên đề. Với chủ đề xuyên suốt trong năm là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trên tinh thần đổi mới nội dung và phương thức tổ

chức, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được tổ chức đều khắp tại các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với nhiều nội dung và hình thức phong phú.

Bám sát kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, năm qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã tập trung thi đua trên các lĩnh vực trọng tâm, gồm thi đua phát triển kinh tế bền vững; xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với

trả hồ sơ cho UBND xã hoặc đơn vị sử dụng lao động để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia.

c) Trường hợp không tìm thấy, cán bộ nhập liệu cập nhật thông tin người tham gia chuyển đề nghị Tổ kiểm soát duyệt cấp mã số BHXH.

Bước 3: Phê duyệt

Cán bộ kiểm soát thực hiện xác minh, kiểm tra thông tin người tham gia đối với đề nghị của cán bộ nhập liệu:

- Trường hợp dữ liệu hợp lệ thì phê duyệt.

- Trường hợp dữ liệu không hợp lệ thì không phê duyệt kèm lý do không phê duyệt.

Cán bộ kiểm soát ghi Mã số BHXH của người tham gia được duyệt, cấp mới vào Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu D02-TS), Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH để thực hiện các nghiệp vụ phát sinh.

- Tìm kiếm theo CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân trên toàn quốc.

- Tìm kiếm theo mã tỉnh khai sinh, họ và tên, năm sinh trên toàn quốc.

- Tìm kiếm theo họ và tên, năm sinh trên mã tỉnh hộ khẩu/trên toàn quốc.

Bước 2: Cập nhật

a) Trường hợp tìm thấy người trùng bộ thông tin định danh:

- Nếu xác minh là một người thì không thực hiện cấp Mã số BHXH.

- Nếu xác minh là hai người khác nhau thì cán bộ nhập liệu bổ sung thông tin, chuyển về Trung tâm Công nghệ thông tin cấp mã số BHXH.

b) Trường hợp tìm thấy và xác minh đúng tham gia nhưng không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 1 trong số các thông tin định danh):

- Trường hợp chưa đồng bộ với phần mềm TST thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu 01-BD hoặc mẫu TK1-TS.

- Trường hợp đã đồng bộ với phần mềm TST thì chuyển

phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vững mạnh; thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Ngoài hai đợt phát động thi đua chính, UBND tỉnh còn phát động tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm “Cả nước chung sức Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; cùng các phong trào thi đua chuyên đề và đợt xuất như phong trào “Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020”, thi đua bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, tại các ngành, các địa phương còn phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực như Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, Tết vì người nghèo, Hiến máu tình

nguyện, Day tốt - Học tốt, Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an nhân dân, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,...

Để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, tại mỗi ngành, mỗi địa phương, phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành mình, đơn vị mình và gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó, chú trọng thi đua lao động sáng tạo, đổi mới, tiết kiệm, đạt chất lượng và hiệu quả. Tại các đơn vị, doanh nghiệp chú trọng thi đua sản xuất đạt năng suất, chất lượng, tạo ra các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên thị trường để góp phần đưa kinh tế của tỉnh phát triển bền vững. Đáng chú ý, bên cạnh các phong trào thi đua của tỉnh, thì các ngành, cơ quan, đơn vị còn phát động các đợt thi đua ngắn ngày, thi đua chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong

quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hội đồng thi đua - khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng. Riêng các cụm, khối thi đua đã tiến hành tổ chức ký kết giao ước thi đua và duy trì nề nếp hoạt động theo quy định; ban hành quy chế hoạt động; kịp thời điều chỉnh và bổ sung các tiêu chí thi đua cho phù hợp với từng thời điểm và tình hình thực tế, đồng thời bám sát nhiệm vụ được giao; tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét, chấm điểm thi đua công khai, đúng quy định.

***Hiệu quả thiết thực**

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng tại các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và trở thành động lực để các cấp, các ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; một số phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có sức

lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế tăng trưởng 7,2%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,43%; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt, có 23 thủ tục hành chính được đơn giản hóa và nhiều

thủ tục được cắt giảm 50%, đặc biệt tỉnh đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công góp phần tạo thêm thuận lợi cho người dân và nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Tỉnh tích cực triển khai thực hiện Đề án 08-ĐA/TU của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đổi mới, nâng cao chất lượng và đi vào chiều sâu, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập bình quân ở mỗi đợt đạt trên 96%. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc; qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức về chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao; đoàn kết thống nhất trong nội bộ được tăng cường... góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Qua các phong trào thi đua của năm, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới; nhiều tấm gương “Người tốt - Việc tốt” trên nhiều lĩnh vực; đã có nhiều đề tài, sáng kiến, mô hình hay, cách làm giỏi được nhân rộng và có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông thường xuyên

giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến; kết hợp tuyên dương, khen thưởng cấp tỉnh và đề nghị Trung ương khen thưởng những trường hợp xuất sắc. Trong năm 2018, toàn tỉnh có 44 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng; 132 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 1 Cờ Thi đua. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua cho 133 tập thể, 486 tập thể Lao động xuất sắc, 216 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 5,074 Bằng khen tập thể và cá nhân. Với việc giới thiệu và biểu dương, khen thưởng kịp thời đã góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần động viên, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo thêm động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực phấn đấu thực hiện tốt

nhiệm vụ được giao, đóng góp thêm nhiều việc có ích cho xã hội, góp sức để tỉnh Sóc Trăng ngày thêm phát triển bền vững.

Có thể nói, với việc tiếp tục đề cao vai trò của các phong trào thi đua yêu nước, đề cao tinh thần vượt khó, hăng say lao động sáng tạo, cùng những phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời đã tạo ra nguồn động lực quan trọng để các phong trào thi đua yêu nước trong năm qua tiếp tục lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia đóng góp trí tuệ và công sức vào tiến trình phát triển của tỉnh. Kết quả đạt được cũng chính là cơ sở để các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2019, phấn đấu thực hiện thành công chủ đề thi đua phát động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bút phá”, góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. □

Huyện Mỹ Xuyên:

NÊU CAO TINH THẦN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

MAI KHÔI

Những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tuy chưa thật lớn lao, song đó chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

***Đồng bộ các giải pháp**

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, trên cơ sở các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Xuyên đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn một cách cụ thể việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm.

Trong đó, đối với kế hoạch toàn khóa và hàng năm

của tập thể, huyện chỉ đạo kết hợp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành; mỗi năm lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phong cách lãnh đạo, những vấn đề nhân dân quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương để đề ra biện pháp tập trung khắc phục. Đối với cá nhân, việc xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm phải gắn với việc đăng ký chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm”; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và xét thi đua cuối năm.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cơ quan, Ban

Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo 57/57 chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn khâu đột phá xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực như: lãnh đạo, chỉ đạo trồng lúa trên nền đất nuôi tôm, về giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, đấu tranh trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa... Theo đó, huyện tăng cường triển khai công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức, từ tuyên truyền miệng qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, đến xây dựng chuyên mục trên Đài Truyền thanh huyện. Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên huyện xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống cho tuổi trẻ, gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào hành động của thanh niên. Phòng GD-ĐT huyện thực hiện nghiêm túc Quy định đạo đức nhà giáo; chỉ đạo các trường đều lồng ghép nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua như các cuộc vận

động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Riêng người đứng đầu cấp ủy định kỳ trực tiếp đối thoại với nhân dân nhằm giải quyết tốt những vấn đề nhân dân quan tâm.

***Hiệu quả mang lại**

Với việc triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và trách nhiệm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tạo ra những chuyển biến tích cực cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên. Trong đó, nổi rõ nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hằng ngày.

Trong 3 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng của Bác đối với trách nhiệm phục vụ nhân dân. Điều này thể hiện ở việc cán bộ biết dựa vào dân, tuyên truyền giáo dục nhân dân về đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp

luật của Nhà nước. Qua đó, nhân dân tin vào Đảng, vào cán bộ, đảng viên, ra sức thực hiện các phong trào, tích cực tham gia sinh hoạt đoàn, hội, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt khác, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện trách nhiệm nêu gương; tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những khuyết điểm của đơn vị, cá nhân được chỉ ra sau tự phê bình và phê bình; xây dựng phong cách gần dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Trong 3 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại với 5.318 lượt công dân; qua đó đã giải tỏa được những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần ổn định tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với xây dựng bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,

các chi bộ, đảng bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đảng viên thực hiện; đồng thời, kịp thời biểu dương, nhân rộng những cá nhân thực hiện tốt, nhắc nhở, động viên cá nhân chưa làm tốt trong buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Qua 3 năm thực hiện, đảng viên tích cực trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống nên chưa phát hiện có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đáng chú ý, qua đánh giá hàng năm, hầu hết cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt kế hoạch cá nhân; trong đó nổi rõ nhất là luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ, tích cực thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Qua phân loại đảng viên hàng năm nhận thấy chất lượng đảng viên ngày càng nâng lên đáng kể. Đến năm 2018, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm hơn 17% tổng số đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm gần 76% và hoàn thành nhiệm vụ chiếm 23%. Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã có 1 tập thể và 2 cá nhân

điển hình tiêu biểu được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng; 26 tập thể, 27 cá nhân được UBND huyện khen thưởng; các đảng bộ đã khen 4 tập thể, 5 cá nhân và biểu dương 46 tập thể, 36 cá nhân.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với ý thức trách nhiệm và tinh thần luôn nỗ lực, phấn đấu, Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên đã đạt được những kết quả quan trọng, mang lại niềm tin và kỳ vọng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà. Kết quả đạt được cũng chính là cơ sở, là tiền đề quan trọng để các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt để ngày càng tiến bộ, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. □

HỌC THEO BÁC HẾT LÒNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN

KIM ĐÔNG

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ Phường 7, TP.Sóc Trăng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến...

Trong đó, đảng viên Phạm Văn Rõng của Chi bộ Tổ dân phố 5 là một điển hình trong nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ và nêu cao ý thức, hết lòng phục vụ nhân dân.

Là cán bộ hưu trí, với hơn 35 năm tuổi đảng, đồng chí Phạm Văn Rõng không những luôn thể hiện ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn luôn gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ và quan tâm đến đời sống nhân dân, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, là một đảng viên tiêu biểu về học tập và làm theo gương Bác.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố

5, Phường 7 - Tô Hoàng Ân, đánh giá: Đồng chí Phạm Văn Rõng luôn ra sức học tập và làm theo Bác, gương mẫu trong chỉ dạy con cháu sống tốt, sống có ích cho xã hội. Đồng chí luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại địa phương và các phong trào do địa phương phát động. Điển hình như thời gian gần đây, đồng chí đã tích cực vận động bà con trong khu dân cư và con cháu trong gia đình lát gạch vỉa hè, giữ gìn vệ sinh

tuyến đường văn minh, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự giao thông... được mọi người ủng hộ đồng tình thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí Rõng là một trong những người đầu tiên đứng ra vận động để giúp đỡ bà con vượt qua những lúc khó khăn như vận động mai táng, giúp bà con sửa chữa nhà,..."

Bên cạnh những việc làm trên, trong 3 năm qua, đảng viên Phạm Văn Rõng còn là thành viên tích cực của Tổ hòa giải ở địa phương, tham gia hòa giải 19 vụ mâu thuẫn gia đình, tranh chấp tài sản... Với sự chân thành và những ý kiến thấu tình, đạt lý, đồng chí đã giúp giải quyết thành công nhiều vụ việc tại địa phương. Cùng với công tác hòa giải, đảng viên Phạm Văn Rõng còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, giảm bớt các tệ nạn xã hội để người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Không chỉ tận tụy với nhiệm vụ chính trị, xã hội, chăm lo lợi ích cho nhân dân,

đảng viên Phạm Văn Rõng còn là tấm gương tiêu biểu trong nuôi dạy con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, gia đình đồng chí Rõng đều được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu, các con đều học hành đầy đủ và có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc. Nói về vấn đề này, đồng chí Rõng chia sẻ: "Tôi luôn thấm nhuần đạo đức, tư tưởng, phong cách của Bác từ lúc tham gia công tác cho đến lúc nghỉ hưu. Ngoài ra, bản thân tôi cũng thường xuyên vận động các hộ dân sống lân cận thực hiện tốt nếp sống văn minh, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc".

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, đảng viên Phạm Văn Rõng đã thể hiện bằng những việc làm hằng ngày, được Đảng bộ Phường 7 bình chọn là cá nhân tiêu biểu trong ba năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". □

Cù Lao Dung:

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

TRUNG DŨNG

Tại huyện Cù Lao Dung, việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch không những tạo thuận lợi cho nhân dân, mà còn là cơ sở để công tác dân vận chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện cải cách hành chính, tại huyện Cù Lao Dung hiện đã có 7/8 xã, thị trấn được bố trí Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tách biệt khỏi trụ sở UBND. Với diện tích đảm bảo theo quy định, cùng các điều kiện cơ sở vật chất khá đầy đủ và quy trình giải quyết hợp lý đã ngày

càng tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân.

Trong năm 2018, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, cơ chế “Một cửa điện tử liên thông” trong tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ

không chỉ ngày càng hoàn thiện, mà còn được giám sát bởi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Theo đó, cơ chế này được vận hành bởi 6 thành viên, trong đó Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Trưởng Bộ phận và 1 công chức làm nhiệm vụ chuyên trách theo dõi. Từ khi áp dụng mô hình “Một cửa điện tử liên thông”, việc tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của công dân tại đây được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ từ luân chuyển, giải quyết và theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ giữa các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Với phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, các thông tin về hồ sơ được truyền tải đến các cơ quan chuyên môn liên quan. Theo đó, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn điều phối việc giải quyết các hồ sơ này đến các chuyên

viên. Các chuyên viên của các phòng chuyên môn sau khi thụ lý giải quyết hồ sơ sẽ trình lãnh đạo xét duyệt. Tiếp theo, hồ sơ tiếp tục được chuyên viên các phòng, ban chuyển lên Văn phòng thẩm tra, trình lãnh đạo UBND huyện ký và sau cùng là bàn giao hồ sơ cho Bộ phận một cửa trả kết quả giải quyết cho công dân. Việc luân chuyển hồ sơ qua các bước nêu trên đều được thực hiện thao tác cập nhật trên máy tính, được giám sát bởi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Với việc vận hành hiệu quả mô hình “Một cửa điện tử liên thông”, nên trong năm 2018, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Văn phòng HĐND và UBND huyện Cù Lao Dung đã giải quyết đúng hạn và trước thời gian quy định đạt 100% số hồ sơ hành chính tiếp nhận là 3.631 hồ sơ. Nói về hiệu

quả do mô hình “Một cửa điện tử liên thông” mang lại, Tổ phó chuyên trách Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện Cù Lao Dung - Nguyễn Thị Thanh Ngương, chia sẻ: “Áp dụng mô hình một cửa điện tử liên thông, với việc vận dụng hiệu quả những tiện ích của công nghệ thông tin đã không những mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng cho người dân, mà mô hình này còn giúp tạo cơ sở để huyện thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019 theo phương châm hành động của Chính phủ là Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Tại UBND thị trấn Cù Lao Dung, trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của thị trấn được xây dựng và đưa vào

sử dụng từ năm 2015. Với điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi, máy móc thiết bị làm việc hiện đại, thủ tục hành chính được niêm yết công khai và đầy đủ đã giúp công tác giải quyết thủ tục hành chính ngày càng đạt hiệu quả cao. Trong số 5 lĩnh vực hồ sơ mà thị trấn đang tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế “Một cửa”, chỉ có hồ sơ thuộc lĩnh vực Địa chính - Xây dựng và khai sinh cho người lớn tuổi được thị trấn áp dụng ra giấy hẹn theo luật định khi tiếp nhận nhằm để thẩm tra, đo đạc, xác minh, trích lục hồ sơ; các lĩnh vực còn lại như chứng thực đơn từ, hộ tịch, khai sinh, khai tử được tiếp nhận và xử lý ngay để hoàn trả kết quả giải quyết cho công dân. Nhờ được trang bị máy móc, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin nên việc tiếp nhận, lưu trữ, xử lý hồ sơ của cán bộ chuyên môn cũng được nhanh gọn hơn, giúp người dân được giải quyết hồ sơ

thuận lợi, nhanh chóng. Năm 2018, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của thị trấn Cù Lao Dung đã tiếp nhận và hoàn trả 7.050 hồ sơ các loại. Riêng trong quý I năm nay, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 1.136 hồ sơ các lĩnh vực và không để xảy ra hồ sơ trễ hẹn. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cù Lao Dung - Thạch Thanh Cang, phấn khởi cho biết: “Chúng tôi được trang bị đầy đủ các điều kiện công tác nên rất nỗ lực trong thực hiện cải cách hành chính nhằm mang lại thuận lợi cho người dân. Đối với người dân ở xa lên huyện cần chứng thực, chúng tôi cố gắng tranh thủ làm thêm giờ để giải quyết sớm thủ tục cho bà con”.

Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần mở rộng dân chủ trên nhiều hình thức, tạo điều kiện để nhân dân giám sát

hoạt động của các cơ quan nhà nước và của cán bộ, công chức là một trong 8 nội dung trọng tâm trong Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Cù Lao Dung cũng đã và đang triển khai nhiều giải pháp cùng những mục tiêu cụ thể về cải cách hành chính trong Năm dân vận chính quyền 2019”. Và những kết quả đạt được của huyện Cù Lao Dung trong thời gian qua cho thấy, việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền, là cơ sở để công tác dân vận chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. □

Thị xã Ngã Năm:

TÍCH CỰC PHẤN ĐẤU “VỀ ĐÍCH” NÔNG THÔN MỚI

QUỐC THIÊN

Là một trong hai đơn vị cấp huyện của tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới trong năm 2019, thị xã Ngã Năm hiện đang đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp, huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia xây dựng nông thôn mới và hứa hẹn sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Sau nhiều năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn TX.Ngã Năm hiện nay đã có nhiều đổi thay tiến bộ, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân tại địa phương. Đến nay, thị xã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tân Long, Mỹ Quới và Long Bình; riêng 2 xã Mỹ Bình và Vĩnh Quới đang phấn đấu hoàn thành những tiêu chí còn lại và dự kiến sẽ đạt

chuẩn nông thôn mới trong năm nay.

Theo lãnh đạo UBND TX.Ngã Năm, đối với 2 xã Vĩnh Quới và Mỹ Bình, thị xã sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch đề ra, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn, khẩn trương triển khai các mô hình phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập cho người dân. Đối với 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã quan tâm chỉ đạo tiếp tục củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt nhưng

chất lượng còn thấp, thiếu bền vững, đồng thời xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện xã nông thôn mới nâng cao.

Tại xã Vĩnh Quới, để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, xã phải vượt qua khó khăn để hoàn thành tiêu chí về giảm chỉ tiêu hộ nghèo và tiêu chí mức thu nhập bình quân của người dân. Vì vậy, trong những tháng đầu năm nay, xã tiếp tục tập trung tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng mô hình trồng trọt và chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao... Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Quới - Huỳnh Văn Cường, cho biết: Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã là 37 triệu đồng/năm, trong năm 2019 xã phấn đấu đạt từ 45,5 triệu đồng/năm trở lên. Để đạt tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo, ngoài việc hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo, UBND xã đã và đang đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội TX.Ngã Năm hỗ trợ cho các hộ nghèo vay vốn mở rộng các mô hình sản xuất chăn

nuôi, đan lát... Tính đến nay, có khoảng 95% hộ nghèo trên địa bàn xã được tiếp cận vốn vay và có nhiều hộ phát huy hiệu quả trong việc thoát nghèo. Riêng đối với tiêu chí thu nhập, xã Vĩnh Quới sẽ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả để người dân tiếp cận, phối hợp mở rộng nguồn vốn vay cho người dân. Song song đó, xã cũng vận động các hợp tác xã tranh thủ tìm đầu ra ổn định cho trái măng cầu gai, một loại nông sản đang có nhiều lợi thế và triển vọng của thị xã; tích cực tạo ra nhiều sản phẩm chế biến từ trái măng cầu gai như mứt măng cầu, rượu măng cầu, trà măng cầu... nhằm góp phần tăng thu nhập cho người dân. Ngoài ra, xã còn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo các ngành, các ấp vận động người dân quan tâm trồng lúa đặc sản ST24, lúa cao sản, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nông dân.

Ngoài việc chú trọng đầu tư sản xuất, xã Vĩnh Quới và Mỹ Bình cũng đang được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đầu tư thực hiện công trình mở rộng tuyến ống dẫn nước, nhằm giúp người dân có thêm điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, nâng cao chất lượng đời sống vùng nông thôn. Ông Nguyễn Minh Thuận ở ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Quới chia sẻ: “Công trình kéo ống dẫn nước được thi công khiến nhiều bà con trong ấp chúng tôi vui mừng lắm, vì sắp tới người dân ở đây sẽ không còn phải dùng nước giếng khoan hoặc phải lấy nước dưới sông để sử dụng không đảm bảo vệ sinh”.

Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo UBND TX.Ngã Năm đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần thực hiện trong năm nay, trong đó trọng tâm là tập trung thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển lúa đặc sản, Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản, Dự án bò thịt, mô hình sản xuất đa canh; đẩy mạnh chuyển giao khoa học

- kỹ thuật và ứng dụng các quy trình công nghệ sản xuất nông sản sạch, an toàn; thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng thu nhập; tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, ưu tiên các chính sách tín dụng cho vay đối với hộ nghèo thiếu vốn sản xuất; rà soát nhu cầu hỗ trợ vốn vay cho những hộ nghèo thiếu hụt về vốn, phương tiện sản xuất, thiếu đất canh tác. Qua đó, phấn đấu đến giữa năm nay giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các xã xuống còn dưới 4%; phấn đấu đến cuối năm 2019 thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở các xã đạt từ 45,5 triệu đồng trở lên.

Với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và bằng tinh thần đoàn kết cùng chung sức nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TX.Ngã Năm đang được kỳ vọng là sẽ hoàn thiện các tiêu chí còn lại, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, trở thành thị xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới trong năm 2019. □

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

THIÊN TƯỜNG

Nhằm góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, thời gian qua, các đơn vị chức năng đã đẩy mạnh thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng tăng cường nhận thức của các tổ chức, cá nhân về công tác thi hành pháp luật đối với lĩnh vực này.

Trên cơ sở kế hoạch đề ra, hằng năm, Sở Tư pháp phối hợp cùng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, tăng cường công tác

kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân cũng như vai trò của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ đối với lĩnh vực này.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Sóc Trăng - Phạm Tuân, cho biết: Tình hình vi phạm hành chính trên

địa bàn tỉnh diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực, trong đó chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, nông nghiệp, y tế, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn hóa, xây dựng... Trong năm 2018, toàn tỉnh đã phát hiện 6.265 vụ vi phạm hành chính với 6.315 đối tượng vi phạm, trong đó đã xử phạt 5.764 vụ. Nguyên nhân chủ yếu của các hành vi vi phạm là do người vi phạm còn hạn chế kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực kinh doanh hoặc ít quan tâm các quy định chuyên ngành, chưa chủ động tìm hiểu các quy định về lĩnh vực hoạt động, chưa quan tâm đến nguồn gốc hàng hóa lưu thông trên thị trường hoặc vì chạy theo lợi nhuận dẫn đến vi phạm. Đối với công tác xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đa số vụ việc vi phạm

được phát hiện và xử lý kịp thời, qua đó góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương trong quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Mặc dù công tác triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được chú trọng tăng cường, số vụ việc vi phạm có giảm, nhưng trong thực tiễn thi hành pháp luật về lĩnh vực này vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn hạn chế, lợi dụng “khe hở” của pháp luật để vi phạm, thì một số địa phương còn xảy ra sai sót trong quy trình xử phạt vi phạm hành chính, như sử dụng mẫu biên bản xử phạt và quyết định xử phạt không đúng mẫu, mô tả hành vi vi phạm hành chính không chính xác dẫn

đến ra quyết định xử phạt không đúng điều, khoản, điểm được pháp luật quy định; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả không chính xác... Số lượng văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lớn, nhiều nội dung phức tạp, trong khi ở địa phương (cấp huyện, cấp xã) công chức thực hiện nhiệm vụ bằng hình thức kiêm nhiệm nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả và tiến độ công việc; một số quyết định xử phạt tại địa phương chưa được thực thi do hoàn cảnh của đối tượng không đủ điều kiện hoặc đối tượng bị xử phạt bỏ đi khỏi địa phương; tính ổn định của văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian qua không cao nên gây khó khăn trong khâu thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, UBND tỉnh đã ban hành Kế

hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019. Qua đó, Liên ngành Tư pháp - Thanh tra tỉnh - Công an tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh phối hợp xây dựng Kế hoạch liên ngành để triển khai thực hiện. Mục đích của Kế hoạch là nhằm đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, bất cập và có kiến nghị khắc phục, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Bằng nhiều giải pháp thực hiện, hy vọng rằng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được chấn chỉnh, đảm bảo các nhiệm vụ này luôn được thực hiện thông suốt, hiệu quả ở các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng thực thi pháp luật ở địa phương. □

Huyện Châu Thành:

TÍCH CỰC QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỐT NGUỒN THU NGÂN SÁCH

THIỆN HẢI

Năm 2019, huyện Châu Thành được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 39,5 tỷ đồng, song huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu cao hơn là sẽ đạt hơn 43,4 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Chi cục Thuế huyện đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, khai thác tốt các nguồn thu và chống thất thu thuế.

Những năm gần đây, kinh tế huyện Châu Thành tiếp tục phát triển, cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang hơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh và góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế của huyện tăng trưởng theo chiều hướng ổn định; các chính sách thuế mới và việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của ngành thuế tiếp tục phát huy là những điều kiện góp phần thuận lợi cho công tác thu ngân sách. Ngoài ra, ý thức chấp hành và thực hiện

nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngày càng được nâng lên, một số doanh nghiệp thực hiện tốt việc nộp thuế phát sinh nên nợ thuế có chiều hướng giảm. Tính đến cuối tháng 5, toàn huyện đã thu được hơn 20,2 tỷ đồng, đạt 51,4% so với dự toán, đạt 47% so với chỉ tiêu phấn đấu và bằng 129% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Một số nguồn có số thu tăng cao như thu tiền cấp quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế công thương nghiệp...

Hiện nay, huyện Châu Thành có khoảng 150 doanh nghiệp và 824 hộ kinh doanh cá thể hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ... Với sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thời gian qua, Chi cục Thuế huyện Châu Thành đã đẩy mạnh tuyên

truyền, khai thác tốt nguồn thu nên kết quả thu ngân sách trong những tháng đầu năm 2019 đạt kết quả khả quan. Đặc biệt là công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể được đơn giản hơn đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hiện nay. Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Châu Thành - Lâm Quang Khải, cho biết: “Ngay từ đầu năm, ngành thuế huyện đã triển khai Kế hoạch 11/KH-CT ngày 6-3-2019 của Cục Thuế tỉnh về việc triển khai hộ kinh doanh nộp thuế qua ngân hàng. Theo đó, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền đến các hộ kinh doanh trên địa bàn để họ nhận thức được trách nhiệm với nghĩa vụ thuế. Qua triển khai đã có 100% hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế qua ngân hàng. Với việc đổi mới hình thức quản lý này đã giúp tiết kiệm được thời gian cho cán bộ quản lý thuế ở địa phương, đảm bảo tuyệt đối tiền thuế được nộp kịp thời

vào ngân sách nhà nước, đồng thời tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế”.

Phát huy kết quả đạt được, Chi cục Thuế huyện Châu Thành đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để hoàn thành dự toán thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm. Phó chi cục trưởng Lâm Quang Khải, cho biết thêm: Thời gian tới, Chi cục Thuế sẽ chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu tốt cho ngân sách nhà nước. Trong đó, trọng tâm là phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu để tham mưu giúp lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại

thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả. Cùng với đó, Chi cục Thuế huyện cũng rà soát thông tin về doanh nghiệp và mã số thuế, có biện pháp quản lý chính xác người nộp thuế trong phạm vi địa bàn quản lý; cập nhật quản lý kịp thời các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lập; đẩy mạnh thực hiện kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, dựa trên cơ sở thu thập và phân tích thông tin về người nộp thuế, đảm bảo tỷ lệ kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt 100% kế hoạch được giao.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cùng những giải pháp được triển khai một cách đồng bộ sẽ là động lực và cơ sở quan trọng để Chi cục Thuế huyện Châu Thành khai thác tốt nguồn thu và hoàn thành kế hoạch dự toán thu ngân sách trong năm 2019. □